
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

Ár 2019, fimmtudaginn 13. júní var haldinn 376. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn á Þórsgötu 1 og hófst kl. 17:30.
Mættir:  Gunnlaugur Bragi Björnsson Reykjavík, Halla Karí Hjaltested Kópavogi, Rúnar Bragi 
Guðlaugsson Mosfellsbæ, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi, Kristín María Thoroddsen 
Hafnarfirði og Björg Fenger Garðabæ.
Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Einar Bjarnason rekstrarstjóri 
skíðasvæðanna, Ómar Einarsson sviðsstjóri ÍTR og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði 
fundargerð. 

Þetta gerðist:

1. Rætt um stöðu mála vegna kæru sem borist hefur til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála vegna umhverfismats í Bláfjöllum.
Framkvæmdastjóra falið að fylgjast með framgangi mála og upplýsa stjórn reglulega.

 

Fundi slitið kl. 19:00

Gunnlaugur Bragi Björnsson
Björg Fenger Magnús Örn Guðmundsson
Halla Karí Hjaltested Rúnar Bragi Guðlaugsson
Kristín María Thoroddsen


